

กึ่งไทยเจออีกแล้ว สหภาพยุโรป ประกาศตัดสิทธิโควตารวม (Autonomous Tariff Quota) 6,300 ตัน ห้ามนำเข้ากุ้งจากประเทศเขตร้อน ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มขอให้มีการนำเข้ากุ้งตามโควตาประเภทนี้เพื่อชดเชยการถูกตัดสิทธิพิเศษ GSP สินค้าประมง เผยเบื้องหลังฝรั่งเศสสุดแสบเป็นผู้ออกเสียงคัดค้านห้ามนำเข้ากุ้งจากประเทศเขตร้อนด้วยตัวเอง โดยอ้างอุตสาหกรรมภายในกับปกป้องกุ้งจากประเทศอาณานิคม

แหล่งข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ออกประกาศโควตาการนำเข้ากุ้งเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกุ้งในสหภาพยุโรป หรือ Autonomous Tariff Quota จำนวน 6,300 ตัน เสียภาษีนำเข้าร้อยละ 6 ปรากฏภายใต้โควตาดังกล่าว กุ้งแช่เย็นแช่แข็งจากประเทศไทยได้ถูกตัดสิทธิการส่งออกภายใต้โควตานี้ ทั้งๆ ที่ไทยเป็นประเทศที่ริเริ่มขอให้สหภาพยุโรปกำหนดโควตา Autonomous ประเภทนี้ขึ้นมาเพื่อชดเชยกับการที่สหภาพยุโรปประกาศตัดสิทธิพิเศษ GSP สินค้าในกลุ่มประมงและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

ประกาศ Autonomous Tariff Quota ของสหภาพยุโรปที่ออกมาในปีนี้ กำหนดให้มีการนำเข้ากุ้งแช่เย็นแช่แข็งเฉพาะกุ้งที่จับ

ตัดสิทธิโควตากุ้งไทย 6,300 ตัน ฝรั่งเศสแสบขวางกุ้งเขตร้อน



นำเข้ากุ้งของเยอรมนีเป็นคนทำเรื่องขออนุมัตินำเข้ากุ้งจากเขตร้อน เชื่อว่าไทยจะมีโอกาสได้โควตาในส่วนนี้

2) การลอบบีประเทศเบลเยียมให้ทำการติดต่อกับสมาคมประมงยุโรปที่ตั้งอยู่ที่บรัสเซลส์ กับสมาคมผู้นำเข้ากุ้งของเบลเยียม ซึ่งสมาคมนี้เคยเคลื่อนไหวและทำหนังสือ

จากเขตอบอุ่นกับเขตร้อนเท่านั้น ในขณะที่กุ้งที่จับจากเขตร้อนถูกตัดสิทธิ นั้นหมายความว่า กุ้งที่จะเข้าไปจำหน่ายในสหภาพยุโรปภายใต้โควตานี้จะเป็นกุ้งที่ส่งออกจากสหรัฐ-แคนาดา-ยุโรปตะวันออกเท่านั้น ในขณะที่กุ้งจากประเทศไทยถูกตัดสิทธิ ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจึงมีคำสั่งให้ทูตไทยที่ประจำคณะกรรมาธิการยุโรปติดตามเรื่องดังกล่าวทันที ล่าสุดทราบว่า ในระหว่างการพิจารณากำหนดโควตา Autonomous Tariff Quota นั้น ประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้คัดค้านไม่ให้โควตากับกุ้งที่ถูกจับในประเทศเขตร้อน

อย่างไรก็ตาม ได้มีการสั่งการไปยังเอกอัครราชทูตที่ประจำประเทศในสหภาพยุโรปทุกประเทศให้ทำการลอบบีเรื่องนี้กับรัฐบาลและสมาคมผู้นำเข้ากุ้งของเอกชน โดยวางเป้าหมายในการลอบบีไว้ 3 ประเทศ ได้แก่ 1) การลอบบีประเทศเยอรมนี ให้ทำการลอบบีสมาคมผู้นำเข้ากุ้งในเยอรมนี เนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศที่นำเข้ากุ้งจากไทยรายใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป ดังนั้น หากทางสมาคมผู้นำ

ถึงคณะกรรมาธิการยุโรปสนับสนุนไทยในช่วงที่ไทยกำลังจะถูกตัดสิทธิพิเศษ GSP เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา และ 3) การลอบบีประเทศฝรั่งเศสโดยตรงในระดับรัฐบาลฝรั่งเศสไม่ให้คัดค้านการขอโควตาส่วนนี้ เนื่องจากฝรั่งเศสเกรงว่า หากให้มีการนำเข้าจากเขตร้อนจะกระทบการเลี้ยงกุ้งภายในและการส่งออกจากประเทศอาณานิคม

“ช่วงนี้ถือเป็นโอกาสดี หากสมาคมใดในสหภาพยุโรปยกเรื่องนี้ขึ้นก็สามารถเข้าสู่การพิจารณาได้ทั้งคณะกรรมาธิการเกษตร-ประมง หรือแม้แต่คณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศ ส่วนสถานการณ์ของประเทศอินเดียกับบังกลาเทศในขณะนี้สามารถส่งกุ้งเข้าไปจำหน่ายในสหภาพยุโรปได้แล้ว โดยมีโรงงานที่ได้รับการอนุมัติ 2-3 แห่ง และโรงงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในประเทศก็จะได้รับอนุญาตให้ส่งออกได้ตาม List of Establishment ต่อไป” แหล่งข่าวกล่าว

ทางด้านแหล่งข่าวจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยกล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า โควตา

การนำเข้ากุ้งภาษีร้อยละ 6 จำนวน 6,300 ตัน (โควตา Autonomous Tariff Quota) นั้น จัดเป็นโควตารวมที่จะต้องเข้าไปแชร์ส่วนแบ่งกับประเทศผู้ส่งออกกุ้งประเทศอื่นๆ ดังนั้น ประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่กุ้งจากเขตร้อนหรือเขตนาว เพราะในขณะนี้กุ้งแช่เย็นแช่แข็งจากประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้เมื่อเทียบกับการเสนอขายของประเทศคู่แข่ง ถึงแม้ว่าจะได้รับอนุมัติให้นำเข้ากุ้งจากเขตร้อนด้วยการเสียภาษีนำเข้าเพียงร้อยละ 6 ก็ตาม

สำหรับสถานการณ์ราคากุ้งในประเทศขณะนี้ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยกุ้งขนาด 40 ตัว/ก.ก. ราคา 300 บาท เนื่องจากปริมาณกุ้งที่จับได้มีจำนวนลดลง ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งไปแข่งขันกับประเทศอื่นได้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เพราะ ออร์เดอร์ที่เข้ามาในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผู้นำเข้ากุ้งเสนอซื้อเพียง 6 เหรียญ/ปอนด์ (ขนาด 21-25 ตัว/ก.ก.) ในขณะที่ต้นทุนที่ผู้ส่งออกไทยจะขายได้อยู่ในราคาที่ 6.80 เหรียญ/ปอนด์ เป็นต้น “ดังนั้น ผู้นำเข้ากุ้งในสหภาพยุโรปจึงหันไปนำเข้ากุ้งราคาถูกจากอินโดนีเซีย-เวียดนาม-มาเลเซียแทน ประกอบกับกุ้งไทยในขณะนี้ถูกตัดสิทธิพิเศษ GSP ลงไปทั้งหมดด้วย ส่วนตลาดญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาค่าเงินเยนอ่อนตัวลงทำให้ผู้นำเข้าลงเล็ที่จะสั่งซื้อกุ้งต่อ” แหล่งข่าวกล่าว